

GGCตั้งKTISชุดไบโอคอมเพล็กซ์-จ่อโรดโชว์ญี่ปุ่นดึงนักลงทุนร่วม

ผู้จัดการรายวัน360° - GGC จับมือ KTIS เดินหน้าโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ ที่นครสวรรค์ บนพื้นที่ 2 พันกว่าไร่ หนุนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ โดยเฟสแรก ห่อม 7.6 พันล้าน ตั้งโรงงานผลิตเอทานอล 2 แสนตัน/ปี และโรงไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ เตรียมโรดโชว์ญี่ปุ่นช่วง ก.พ.นี้ หวังดึงนักลงทุนลุยเฟส 2 หวังต่อยอดไปสู่เคมี และพลาสติกชีวภาพ และธุรกิจอาหารเสริม

วานนี้ (6 ก.พ.) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานคลัสเตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการลงทุนโครงการนครสวรรค์ ไบโอคอมเพล็กซ์ (Biocomplex) ที่ อ.ตากาลี จ.นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC และนายปริชา อรรถวิทักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ร่วมในพิธีฯ

นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) เปิดเผยว่า โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC) ตั้งบนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ในอำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นโครงการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร ประกอบด้วย โรงงานผลิตเอทานอลขนาด 2 แสนตัน/ปี โรงไฟฟ้าชีวมวล 85 เมกะวัตต์ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมมูลค่า 7,650 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง

ได้ในไตรมาส 3 นี้ จะแล้วเสร็จปลายปี 2563

โครงการระยะที่ 2 จะเป็นการต่อยอดการลงทุนไปยังโรงงานเคมีและพลาสติกชีวภาพ โรงงานอาหารเสริมมูลค่าการลงทุนจากการประเมินราว 10,000-30,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับจำนวนโครงการลงทุน โดยปลายเดือน ก.พ.นี้ บริษัทจะร่วมกับ KTIS เดินทางไปโรดโชว์ที่ญี่ปุ่นเพื่อหานักลงทุนที่มีเทคโนโลยีและสนใจมาร่วมลงทุนในโครงการไบโอคอมเพล็กซ์เฟส 2 หรืออาจจะซื้อเทคโนโลยีเพื่อลงทุน คาดว่า จะพัฒนาโครงการเฟส 2 ในปี 2564 แล้วเสร็จในปี 2567

ทั้งนี้ โครงการไบโอคอมเพล็กซ์เฟส 1 จะทำรายได้ในกลางปี 64 ราว 4.58 พันล้านบาท โดยขณะนี้ได้ยื่นขออนุมัติพัฒนาพื้นที่ 2 พันกว่าไร่ ดังกล่าวจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไบโอคอมเพล็กซ์ เชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชีวภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอ้อยจะเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว ช่วยส่งเสริมการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเคมี และพลาสติกชีวภาพกว่า 10,000-30,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

นายจิรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯจะใช้เงินลงทุนราว 1 หมื่นล้านบาท ในโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ ที่นครสวรรค์ 7.6 พันล้านบาท โครงการผลิตกลีเซอรินบริสุทธิ์ขนาด 2 หมื่นตัน/ปี เงินลงทุน 300 ล้านบาท โครงการผลิตโอเลโอเคมีชนิดพิเศษขนาด 1.4 หมื่นตัน/ปี เงินลงทุน 800 ล้านบาท และโครงการผลิตเมทิลเอสเทอร์เฟส 2 เงินลงทุน 1,500 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนจะมาจกเงินที่ได้จากการ

ขายหุ้นไอพีโอ และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

วานนี้ (6 ก.พ.) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) กล่าวว่า บริษัท PTTGC America LLC (PTTGCA) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ ได้ลงนามในร่างข้อตกลงเบื้องต้น (HOA) กับบริษัทในเครือของบริษัท Daelim Industrial Co., Ltd. (DAELIM) ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในรายละเอียดของโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ ในสหรัฐฯ (US Petrochemical Complex) ขนาดกำลังผลิต 1.5 ล้านตันต่อปี ประเทศสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะได้ข้อสรุปการศึกษาความเป็นไปได้โครงการในปลายปีนี้ และจะเริ่มก่อสร้างได้กลางปีหน้า.